
Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis

Athugasemd við þingskjal 462 -  370. mál.

Ég undirrituð geri hér með alvarlegar athugasemdir við að fyrirhugað sé að setja virkjanamöguleika 
Þjórsár í byggð í nýtingarflokk skv. ofangreindu skjali.

Þetta mál hefur áður verið reifað á Alþingi, og fyrri athugasemdir og varnaðarorð þar að lútandi eru í 
fullu gildi, og nenni ég ekki að fara einu sinni enn yfir umhverfisáhrifin af þeim gjörðum.

Til viðbótar er sjálfsagt að geta þess, að eftirspurn eftir þessari vatnsorku er engin. Meiri stóriðja er 
gamaldags kostur sem hefur verið hafnað, bæði norðanlands og sunnan. Með Kárahnjúkavirkjun urðu 
vatnaskil í almenningsáliti gagnvart slíku.

Heyrt hefur að til greina komi að flytja orku út um sæstreng.

Það yrði ógerlegt, bæði vegna óheyrilegs kostnaðar, sem ekki fengist til baka, en fyrst og fremst 
vegna almenningsálitsins.

Með kveðju,

Ásum í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, 9. feb. 2021

Halla Guðmundsdóttir


